

ประกาศที่ 9/2561

เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับบัญชีมาร์จิ้น และอัตราดอกเบี้ยกรณีลูกค้าผิดนัด และ/หรือ ผิดสัญญา รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ สำหรับบัญชีมาร์จิ้นในระบบ Credit Balance สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาจากอัตราหมุนเวียนของมูลค่าการซื้อขาย ซึ่งคำนวณจาก มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หาดด้วย ยอดหนี้คงเหลือเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อนำอัตราหมุนเวียนของมูลค่าการซื้อขายข้างต้น มากำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในงวดเดือนถัดไป โดยบริษัทฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น ดังนี้

อัตราหมุนเวียนของมูลค่าการซื้อขาย (เท่า)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
มากกว่าหรือเท่ากับ 4 เท่า	5.50
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 เท่า แต่ไม่เกิน 4 เท่า	8.00
มากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 เท่า แต่ไม่เกิน 3 เท่า	10.00
น้อยกว่า 1 เท่า	12.00
ไม่มีปริมาณการซื้อขายติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน	15.00

หมายเหตุ มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลัง 3 เดือน ประกอบด้วย มูลค่าการซื้อขายจากบัญชีเงินสด (Cash) บัญชีเงินฝาก (Cash Balance) และบัญชีมาร์จิ้น (Credit Balance) โดยไม่รวมบัญชีซ้ำ (นับเฉพาะ Customer Code เดียวกัน) เฉลี่ยต่อเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน

2. กรณีลูกค้ามีประวัติการซื้อขายต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นลูกค้าประเภทชั้นดี บริษัทฯ อาจจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับบัญชีมาร์จิ้นนั้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าที่ทางการกำหนด (ปัจจุบันกำหนดอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า MOR*-2)
3. กรณีลูกค้าผิดนัด และ/หรือ ผิดสัญญา รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ร้อยละ 18.00 ต่อปี



APPLE WEALTH
SECURITIES PCL

4. สำหรับลูกค้าที่เพิ่งเปิดบัญชีใหม่กับทางบริษัทฯ กำหนดให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ อัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี เป็นเวลา 3 เดือน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกชำระหนี้คืน และ/หรือ ปรับลดวงเงินกู้ยืม และ/หรือ ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามความเหมาะสม ในกรณีที่ลูกค้ามีปริมาณการซื้อขายน้อยกว่าวงเงินกู้ยืมบัญชีมาร์จินติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน 6 เดือน

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตามประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป หรือจนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

(นางกาญจนา อุษัยชัยศิริ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่